

Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

BỘ NGOẠI GIAO MỸ HỦY CÁC HỢP ĐỒNG ĐỊNH CƯ NGƯỜI TỊ NẠN VỚI GIÁO HỘI HOA KỲ

Hôm 26 tháng 2 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hủy bỏ hai hợp đồng đã cam kết trước đây với Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trong việc tái định cư người tị nạn đến Mỹ, trong đó có chương trình định cư những người Afghanistan đã từng làm việc với Mỹ và gia đình của họ.

Kể từ khi nắm quyền, Tổng thống Trump đã ngưng hầu hết các khoản trợ cấp liên bang trong nước cũng như hải ngoại, mặc dầu đã được Quốc hội trước đây thông qua. Điều này khiến nhiều tiểu bang và các tổ chức phi lợi nhuận đâm đơn kiện chính phủ vì đã vượt quá thẩm quyền khi hủy bỏ các hợp đồng và quỹ tài trợ. Ngay cả Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hôm 18 tháng 2 cũng đã nộp hồ sơ kiện chính phủ vì đã ngưng tài trợ cho các chương trình trợ giúp người tị nạn, cũng như còn nợ 20 triệu Mỹ kim.

Được biết, hôm thứ Tư ngày 5 tháng 3 vừa qua, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết yêu cầu chính quyền Trump phải trả lại 2 tỷ Mỹ kim tiền nợ còn thiếu cho các tổ chức đã hoàn tất các hợp đồng với Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ THỨC GIỤC QUỐC HỘI HÃY BẢO VỆ MEDICAID

Trong một lá thư hôm 27 tháng 2 gửi đến các lãnh đạo Quốc hội thuộc Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, Đức Cha Borys Gudziak, Chủ tịch Ủy ban Công lý Nội địa và Phát triển Nhân bản trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cùng với các chủ tịch của Hội Y tế Công giáo và Tổ chức Bác ái Công giáo đã thức giục Quốc hội hãy “bảo vệ và tăng cường chương trình Medicaid”.

Lá thư mô tả Medicaid như là huyết mạch quan trọng cho gần 80 triệu gia đình có thu nhập thấp, cũng như cho các bà mẹ, trẻ em, người cao niên, người khuyết tật, người vô gia cư, và dân lao động ở khắp nước. Cũng theo nội dung lá thư, Medicaid còn là một ví dụ cụ thể về sự cam kết của quốc gia trong việc nâng đỡ những người mẹ và bảo vệ sự sống khi chi trả đến 41% các ca sinh đẻ, đồng thời bảo đảm việc chăm sóc những người mẹ và em bé cả trước khi và sau khi sinh.

Hôm 25 tháng 2, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật ngân sách, trong đó gia tăng chi tiêu quốc phòng, và gia hạn việc giảm thuế cho người giàu cũng như các công ty, nhưng lại cắt bớt nhiều chương trình khác, đặc biệt là Medicaid.

Hiện Thượng viện và Hạ viện Mỹ phải làm việc với nhau để đưa ra một ngân sách chung.

Tin Vatican

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA TRONG THÁNG 3: CẦU CHO CÁC GIA ĐÌNH TRONG CƠN KHỦNG HOẢNG

Trong video ý cầu nguyện trong tháng 3 - cầu cho các gia đình đang trong cơn khủng hoảng - được Tòa Thánh công bố vào ngày 4 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét rằng: “Ai trong chúng ta cũng đều mơ về một gia đình đẹp đẽ. Nhưng không có gia đình nào hoàn hảo cả. Những xung đột trong gia đình xuất phát từ sự khác biệt của chính các thành viên.” Do đó, theo ngài, cần tôn trọng mỗi cá nhân và xác tín rằng mỗi người có thể đóng góp điều gì đó cho sự hiệp nhất của gia đình.

Theo Đức Thánh Cha, khi xung đột tạo nên những

vết thương, thì “liều thuốc tốt nhất để chữa lành những vết thương trong gia đình chính là sự tha thứ. Tha thứ có nghĩa là trao cho nhau một cơ hội khác như Thiên Chúa luôn làm với chúng ta, và sự tha thứ luôn làm mới lại gia đình, giúp gia đình hướng về phía trước với niềm hy vọng”.

Đức Thánh Cha nói thêm: “Ngay cả khi không thể có một ‘kết thúc có hậu’ như chúng ta mong muốn, ân sủng của Thiên Chúa vẫn ban cho chúng ta sức mạnh để tha thứ và mang lại bình an, vì nó giải thoát chúng ta khỏi nỗi buồn, và trên hết là sự oán giận”.

Tin Vatican

CHỦ ĐỀ NGÀY THẾ GIỚI DI CƯ VÀ TỊ NẠN NĂM 2025: “NHỮNG NGƯỜI DI CƯ LÀ NHỮNG NHÀ THỪA SAI HY VỌNG”

Vào ngày 3 tháng 3 vừa qua, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện của Tòa Thánh đã công bố chủ đề của Ngày Thế giới Người Di cư và Người Tị nạn năm 2025: “Những Người Di Cư Là Những Thừa Sai Hy Vọng”.

Thông cáo của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cho biết, Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn năm nay không được cử hành như thường lệ vào Chúa nhật cuối cùng của tháng 9, nhưng dời vào ngày 4 và 5 tháng 10, dịp Năm Thánh Người Di cư và Năm Thánh Truyền Giáo.

Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện giải thích rằng “dưới ánh sáng của Năm Thánh, chủ đề này nêu bật lòng can đảm và sự kiên trì của những người di cư và tị nạn, những người hằng ngày làm chứng cho niềm hy vọng của họ vào tương lai bất chấp những khó khăn”.

Thông cáo khẳng định, những người di cư và tị nạn trở thành “những nhà truyền giáo hy vọng” tại các cộng đồng nơi họ được chào đón và thường góp phần phục hồi đức tin của tín hữu địa phương.”

Được thiết lập vào năm 1914, Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn là cơ hội để người Công giáo nhớ đến và cầu nguyện cho những người phải di dời vì xung đột, bách hại và khó khăn kinh tế.

Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

GIÁO HỘI HOA KỲ LIÊN ĐỐI VỚI NƯỚC UCRAINA TRONG MÙA CHAY

Vào ngày 3 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio của Tổng Giáo phận Quân đội và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đưa ra một suy tư Mùa Chay bày tỏ tình liên đới với người dân Ucraina.

Đức Cha Broglio viết: “Khi chúng ta bắt đầu Mùa Chay thánh, một thời gian để cầu nguyện, đền tội và làm việc bác ái, chúng tôi hiệp với Đức Thánh Cha Phanxicô trong tình liên đới với ‘người dân tử đạo Ucraina’. Chúng tôi cầu nguyện và hy vọng Hoa Kỳ, phối hợp với cộng đồng quốc tế, sẽ kiên trì hoạt động vì một nền hòa bình công bằng và kết thúc cuộc xâm lược. Như Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta vào năm 2024, những cuộc đàm phán dừng cầm

đòi hỏi ‘sự táo bạo’ để ‘mở cửa’ cho việc đối thoại. “Là người Công giáo, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng trong quá khứ, mỗi khi Ucraina bị chiếm đóng đều dẫn đến việc đàn áp Giáo hội Công giáo ở những mức độ khác nhau; chúng ta không được dung thứ cho việc ép buộc anh chị em chúng ta hoạt động bí mật nữa.

“Tôi mời gọi những người Công giáo Hoa Kỳ, liên kết với mọi người thiện chí, cầu nguyện cho nền hòa bình ở Ucraina, và đóng góp rộng rãi vào việc hỗ trợ quốc gia đau khổ và dững cảm này.”

CÁC GIÁM MỤC LIÊN HIỆP ÂU CHÂU KÊU GỌI HỖ TRỢ UCRAINA

Sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngưng viện trợ cho Ucraina hôm thứ Hai ngày 3 tháng 3 vừa qua, vài ngày sau cuộc đấu khẩu với Tổng thống Zelensky tại Tòa Bạch Ốc, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu trong một tuyên bố hôm 4 tháng 3 đã kêu gọi các quốc gia thành viên tiếp tục tài trợ nhân đạo, chính trị, kinh tế và quân sự cho

Ucraina. Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu nhấn mạnh rằng, vấn đề chiến tranh Ucraina không phải chỉ liên hệ tới tương lai của nước này, nhưng nó cũng có tính chất quyết định đối với số phận của toàn thể Âu châu và thế giới tự do, dân chủ. Theo các Đức Cha, việc Nga xâm lăng

Ucraina là một sự vi phạm trắng trợn công pháp quốc tế. Nếu các nước Âu châu kêu gọi thương thuyết để đạt được một nền hòa bình công chính và lâu bền, thì không thể loại trừ Ucraina, là nạn nhân bị xâm lăng, và phải được tiến hành với sự liên đới mạnh mẽ của thế giới.

Tin Thánh Địa

TÌNH TRẠNG THÊ THẨM CỦA DÂN CHÚNG TẠI MIỀN TÂY NGẠN

Tổng thư ký tổ chức bác ái, Caritas Giêrusalem, cha Anton Asfar và cha Elias Tabban ở miền Tây ngạn, lưu ý dư luận về tình trạng thê thảm ở miền này, đặc biệt là thành phố Jenin, do các cuộc tấn công vào người dân Palestin của quân đội Israen.

Trong thông cáo công bố hôm thứ Hai, ngày 3 tháng 3 vừa qua, hai linh mục nói trên cho biết: “Một cuộc khủng hoảng đang xảy ra ở địa phương: Hơn bốn mươi ngàn người Palestine đã phải di tản khỏi các trại tị nạn ở Jenin vì bạo lực kéo dài hiện nay.

Cuộc hành quân của quân đội Israen, kể cả các cuộc dội bom, cùng với các cuộc phong tỏa và giới hạn đi lại, đã đưa tới sự tản cư ồ ạt và tình trạng bất an về lương thực. Hàng ngàn người không có những dịch vụ sinh tử. Sự gia tăng bạo lực của những người Do thái định cư trên đất của người Palestine ở miền Tây ngạn, cùng với các biện pháp nhất loạt ngăn chặn việc viện trợ nhân đạo, đang làm cho tình trạng của người Palestin thê thảm hơn.

Kể từ tháng 1 năm 2025, quân đội Israen đã tấn công ồ ạt vào miền Tây ngạn của người Palestine, với mục đích loại trừ những nhóm dân quân Palestin ở vùng Jenin.

Tin Dòng Thánh Vinh Sơn

ĐỨC THÁNH CHA GỬI THƯ MỪNG KỶ NIỆM 400 NĂM THÀNH LẬP DÒNG TRUYỀN GIÁO THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ

Nhân kỷ niệm 400 năm thành lập Dòng Truyền giáo Thánh Vinh Sơn Phaolô, Đức Thánh Cha đã gửi thư cho Cha Tomaž Mavrič, Bề trên Tổng quyền của dòng, trong đó ngài nhấn mạnh cách “phục vụ Chúa Kitô nơi người nghèo” mang lại sự đổi mới trong Giáo hội ngày nay.

Dòng Truyền giáo Thánh Vinh Sơn Phaolô được thành lập ngày 17 tháng 4 năm 1625. Trong 400 năm, những người thuộc mọi nền văn hóa và xuất thân đã noi theo cách sống của Thánh Vinh Sơn.

Trong thư, Đức Thánh Cha viết: “Tôi hy vọng rằng lễ kỷ niệm 400 năm thành lập sẽ làm nổi bật tầm quan trọng của tầm nhìn của Thánh Vinh Sơn về việc phục vụ Chúa Kitô nơi người nghèo để canh tân Giáo hội trong thời đại chúng ta”. Sự phục vụ này, theo ngài, có thể mang hình thức “môn đệ truyền giáo và hỗ trợ những người túng thiếu và bị bỏ rơi ở nhiều vùng ngoại vi của thế giới”.

Ngài bày tỏ hy vọng rằng tấm gương của đấng sáng lập dòng sẽ “đặc biệt truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi, những người, với lòng nhiệt thành, lòng quảng đại và mối quan tâm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, được kêu gọi trở thành những chứng nhân táo bạo và can đảm của Phúc Âm giữa những người đồng trang lứa và bất cứ nơi nào họ đến”.



Tin Giáo Hội Châu Âu

LIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ÂU CHÂU KÊU GỌI CẦU NGUYỆN CHO UCRAINA VÀ THÁNH ĐỊA

Liên Hội đồng Giám mục Âu châu, một tổ chức quy tụ 34 Hội đồng Giám mục các nước Âu châu, đã kêu gọi các tín hữu đặc biệt cầu nguyện trong Mùa Chay cho hòa bình tại Ucraina và Thánh địa, như một dấu chỉ liên đới với người dân ở các nơi này.

Cụ thể là từ nay đến lễ Phục sinh, mỗi ngày, một đại diện Giáo hội địa phương, khi cử hành Thánh lễ, có thêm ý nguyện: Xin Chúa ban một nền hòa bình công chính và lâu bền tại Ucraina và Thánh địa.

Được biết, theo vẫn ABC, thì sau nước Albani là nước đầu tiên, sẽ đến nước Áo. Vì thế, thứ Năm ngày 6 tháng 3 vừa qua, Đức cha Hansjoerg Hofer, Giám mục phụ tá Giáo phận

Salzburg của Áo đã cử hành Thánh lễ sáng ngày 6 tháng 3 tại nhà thờ chính tòa địa phương, với ý nguyện nói trên.

Qua các thánh lễ này tại các nước Âu châu, một sự liên kết Thánh Thể được hình thành và nói lên một dấu chỉ hữu hình và cụ thể về hy vọng cho toàn đại lục. Mùa Chay là mùa cầu nguyện và làm phúc, để nhận biết rõ hơn chúng ta là anh chị em và để xin Chúa chấm dứt chiến tranh



Tin Giáo Hội Hoa Kỳ

CÁC TRƯỜNG CÔNG GIÁO VƯỢT TRỘI HƠN CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TRONG BẢNG BÁO CÁO CỦA QUỐC GIA

Các trường Công giáo xếp hạng cao hơn các trường công lập về điểm kiểm tra toán và đọc hiểu mới công bố năm 2024. Bảng Điểm Toàn Quốc của Cơ quan Đánh giá Tiến bộ Giáo dục Quốc gia đã công bố điểm toàn quốc cho môn toán và đọc hiểu lớp bốn và lớp tám. Học sinh trường Công giáo ở cả hai lớp đều vượt qua học sinh trường công lập ở cả hai hạng mục.

Theo hệ thống tính điểm của Cơ quan Đánh giá Tiến bộ Giáo dục Quốc gia, ở môn toán lớp bốn, các trường Công giáo đạt 247 điểm, trong khi các trường công lập được xếp hạng 237. Ở môn đọc hiểu lớp bốn, các trường Công giáo xếp hạng cao hơn các trường công lập 16 điểm. Ở lớp tám, các trường Công giáo xếp hạng cao hơn các trường công lập 21 điểm về môn toán và 20 điểm về môn đọc hiểu.

Trong những thập kỷ gần đây, các trường Công giáo luôn vượt trội hơn các trường công lập với điểm số cao hơn kể từ những năm 1990.

Ông Steven Cheeseman, Chủ tịch Hiệp Hội Giáo Dục Công Giáo Quốc Gia, đã nhấn mạnh mục tiêu chính của nền giáo dục Công giáo là “đào tạo những vị thánh và chuẩn bị cho các học sinh khả năng lãnh đạo với sự khôn ngoan, lòng trắc ẩn, và sự công chính.”

Tin Vatican

GIÁO TRIỀU RÔMA TĨNH TÂM MÙA CHAY VÀ HIỆP THÔNG VỚI ĐỨC THÁNH CHA ĐANG ĐAU BỆNH

Từ chiều ngày 9/3/2025, Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, đến trưa thứ Sáu ngày 14/3/2025, Giáo triều Rôma sẽ tham dự tuần tĩnh tâm Mùa Chay hằng năm và hiệp thông trong tinh thần với Đức Thánh Cha khi ngài tiếp tục được điều trị tại bệnh viện Gemelli ở Rôma.

Cuộc tĩnh tâm với chủ đề “Niềm Hy Vọng Về Sự Sống Vĩnh Cửu”, do Cha Roberto Pasolini thuộc dòng Phanxicô, Giảng thuyết viên Phủ Giáo hoàng, phụ trách, và diễn ra tại Hội trường Phaolô VI ở nội thành Vatican.

Tuần Tĩnh tâm được tham gia bởi các Hồng y, Giám mục, những thành viên của Phủ Giáo hoàng, các linh mục và giáo dân làm việc tại Vatican.

Các tuần tĩnh tâm hằng năm của Giáo hoàng tại Vatican bắt đầu từ thời Đức Giáo hoàng Piô XI vào thập niên 30 của thế kỷ trước. Ban đầu các tuần tĩnh tâm được tổ chức vào Mùa Vọng, nhưng vào năm 1964, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã đổi tuần tĩnh tâm sang Mùa Chay.

Đáng Đáng kính Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất cho đến nay đã giảng Tĩnh tâm Mùa Chay cho Giáo triều Rôma. Ngài đã giảng cho Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Giáo triều Rôma vào năm 2000 với đề tài “Chúng Nhân Hy Vọng”.

